



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รับ/ส่ง 2796
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office ๘๓๓๖๔๔/๒๕๖๐
รับที่ 4812
วันที่ 17 ก.ค. 2561

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม (อชช.) โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๒๐๖๕ โทร. ๒๓๐๕, ๒๓๓๐

ที่ สลก ๓๗๓๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เรียน รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และ ผอ.ผง.

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ ปลัดกระทรวงและผู้เกี่ยวข้อง จัดวางระบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่สามารถ ดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ๓ ประการ คือ ๑) เกษตรกรมีรายได้โดยตรงจากรับจ้างทำงานตามโครงการ ๒) เกษตรกรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น แหล่งน้ำ สถานที่เก็บหรือแปรรูปผลผลิตหรือเครื่องมือทำการเกษตรและ ๓) เกษตรกรได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรเพิ่มขึ้น นั้น

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดหลาย แห่งพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เช่น การประสานงานกับคลังจังหวัด ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเกษตรกรไม่สอดคล้องกับลักษณะของแผนงานโครงการ พัฒนาอาชีพ หรือบางโครงการมีจำนวนเกษตรกรยื่นความประสงค์เข้ารับการอบรมมากกว่าศักยภาพของ การจัดการอบรม รวมทั้ง มีปัญหาการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ข้างต้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) ประกอบด้วยผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่เป็นเจ้าของ โครงการต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่

๒. ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดประชุม อ.พ.ก.จังหวัด เพื่อติดตามผลการ ดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด หากมีปัญหาอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถในการแก้ไข ปัญหาให้รีบแจ้งไปยังประธานคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) โดยไม่ชักช้า

๓. ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และ สดับรับฟังการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน อย่างใกล้ชิด โดยขอให้เพิ่มความถี่ในการติดตามให้มากขึ้น ทั้งนี้ หากประเมินแล้วเห็นว่า หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รีบรายงานและหรือประสานงาน กับประธานคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของโครงการทราบด้วย

๔. ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นและกระตือรือร้นในการประสานงานระหว่าง หน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวง เช่น คลังจังหวัด สำนักงานจังหวัด หรือ ปกครองจังหวัดและอื่น ๆ ในการร่วมกันดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างใกล้ชิด โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของเกษตรกรหรือประชาชนเป็นเป้าหมายในการ ทำงานเป็นสำคัญ

๔. หากมี...

๕. หากมีปัญหาเชิงนโยบาย หรือต้องอาศัยอำนาจฝ่ายนโยบายในการแก้ไข้ปัญหา ก็ขอให้รับรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามสายงาน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบโดยทันที

อนึ่ง ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการต่อไปได้ เช่น เหตุสภาพธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม หรือไม่มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ให้รวบรวมรายชื่อโครงการพร้อมรายงานยอดงบประมาณของโครงการดังกล่าว แจ้งไปที่ประธานคณะกรรมการประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) และสำเนาให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ในการนี้ มอบให้ รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อทราบและปฏิบัติ และมอบ ผอ.ผง. ติดตาม กำกับ รายงาน และให้ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประจำศูนย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธช.

๑) เขียน ผส. สป. ๒
เพื่อไปโปรดทราบ และจะได้แจ้ง
ของ ผส. สป. ๒ ผอ. ส่วน ผอ. โครงการ
ทราบและปฏิบัติต่อไป

ผอ.ส่วนฝ่าย

- ทราบ
- ถึง ผอ. ส่วน

๑๙๓๐.๐๑

(นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต)

ผผง. สป. ๒

๑-๕.
(นางวาสนา การสมดี)

ผบท. สป. ๒
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

๔) เขียน รดง ผส. สป. ๒, ผอ. ส่วน, ผอ. โครงการ
เพื่อไปโปรดทราบ และ ได้ปฏิบัติต่อไป.

๓) -ทราบ

(นายวินัย แสงสว่าง)

ผคก. สป. ๒

รักษาราชการแทน ผส. สป. ๒

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

๑-๕.

(นางวาสนา การสมดี)

ผบท. สป. ๒

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

ด่วนที่สุด

เรื่อง การตรวจสอบและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เรียน ปล.กษ./อธิบดีที่เกี่ยวข้อง/ผต.กษ.ทุกเขตตรวจราชการ/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด

ผู้รับทราบ: ผวจ. และ นอภ. ทุกจังหวัด

ตามที่ได้สั่งการให้ ปล.กษ. และผู้เกี่ยวข้องได้จัดวางระบบติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ประสงค์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของ กษ. มี ๓ ประการ คือ ๑) เกษตรกรมีรายได้โดยตรงจากรับจ้างทำงานตามโครงการ ๒) เกษตรกรมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น แหล่งน้ำ สถานที่เก็บหรือแปรรูปผลผลิตหรือเครื่องมือทำการเกษตร และ ๓) เกษตรกรได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น นั้น

เนื่องจากได้รับรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดหลายแห่งพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เช่น การประสานงานกับคลังจังหวัด ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพเกษตรกรไม่สอดคล้องกับลักษณะของแผนงานโครงการพัฒนาอาชีพ หรือบางโครงการมีจำนวนเกษตรกรยื่นความประสงค์เข้ารับการอบรมมากกว่าศักยภาพของการจัดการอบรม รวมทั้ง มีปัญหาการจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอให้ ปล.กษ. จัดตั้งคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) ประกอบด้วยผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้ของส่วนราชการในสังกัด กษ. ที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่

๒. ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดประชุม อ.พ.ก.จังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด หากมีปัญหาอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ให้รีบแจ้งไปยัง ประธานคณะทำงานประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) โดยไม่ชักช้าด้วย

๓. ขอให้ ผต.กษ. ได้ลงไปตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ และสลับรับฟังการดำเนินงานโครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน อย่างใกล้ชิด โดยขอให้เพิ่มความถี่ในการติดตามให้มากขึ้น ทั้งนี้ หากประเมินแล้วเห็นว่า
หน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้รับรายงานและหรือประสานงานกับประธานคณะกรรมการ
ประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง (Operation Room) และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการ
ทราบด้วย

๔. ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นและกระตือรือร้นในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในจังหวัด ทั้งภายในและภายนอกสังกัด กษ. เช่น คลังจังหวัด สำนักงานจังหวัด หรือปกครองจังหวัด
และอื่นๆ ในการร่วมกันดำเนินงานหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
อย่างใกล้ชิด โดยขอให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของเกษตรกรหรือประชาชนเป็นเป้าหมายในการทำงานเป็น
สำคัญ

๕. หากมีปัญหาเชิงนโยบาย หรือต้องอาศัยอำนาจฝ่ายนโยบายในการแก้ไขปัญหา ก็ขอให้รับ
รายงาน รมช.กษ. (ตามสายงาน) และ รมว.กษ. ทราบโดยทันที

อนึ่ง ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการต่อไปได้ เช่น เหตุสภาพธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม หรือไม่มี
เกษตรกรแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ก็ให้รวบรวมรายชื่อโครงการพร้อมรายงานยอด
งบประมาณของโครงการดังกล่าว แจ้งไปที่ประธานคณะกรรมการประจำห้องปฏิบัติการส่วนกลาง
(Operation Room) และสำเนาให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

รมว.กษ.

เมื่อ ๐๙ ก.ค. ๖๑

- รองอธิบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อทราบและปฏิบัติ มอบ ผอ.ผง. ติดตาม กำกับ
รายงาน และให้ขับเคลื่อนตัวโดยคณะกรรมการประจำศูนย์ /อธช.